



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,111 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,764,949 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,612 ราย รักษาหายสะสม 1,640,824 ราย ยังรักษาอยู่ 108,174 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย เสียชีวิตสะสม 17,898 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนรวม 65,202,741 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 241,451,249 ราย เสียชีวิต 4,913,786 ราย รักษาหาย 218,676,330 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **กัมพูชา** ลดกักตัวชาวต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดครบ หลังชาวเขมรได้ฉีดวัคซีนแล้ว 85% **ออสเตรเลีย** เล็งคลายล็อกเมืองเมลเบิร์น หลังปิดเมืองคุมโควิดยาวนานสุดในโลก **รัสเซีย** ยอดผู้เสียชีวิตรายวันพุ่งทะลุหลักพันเป็นครั้งแรก **มาเลเซีย** เปิดประเทศ ลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือ 7 วัน

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมความพร้อมมาตรการต่าง ๆ รับการเปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, mcot, topnews, infoquest, thaigov, thailandplus, INN, thebangkokinsight, thejournalistclub)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย ว่า ภาพรวมการติดเชื้อยังทรงตัวต่างจังหวัดมีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้น กทม.และปริมณฑล แนวโน้มการติดเชื้อลดลง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการป่วยและเสียชีวิตลงได้ คือ การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ขณะนี้ได้เร่งจัดสรรวัคซีนไปจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดการฉีดให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 50 ของประชากร ภายในสิ้นเดือน ต.ค. นี้ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดเมือง โดยเฉพาะจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. 64 จึงขอย้ำเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง ใช้ชีวิตแบบ New Normal คุมเข้มมาตรการป้องกันแบบครบวงจร ส่วนสถานประกอบการต่าง ๆ ได้เปิดทำการแล้ว ขอให้ใช้มาตรการ COVID Free Setting สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ทั่วประเทศ ฉีดไปแล้ว กว่า 900,000 คน หรือ 24% จะต้องเร่งฉีดต่อให้พร้อมเปิดเทอม พ.ย. นี้

2. ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า คุมโควิดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, TNN, topnews, amarintv, isaranews, voicetv, thestandard

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เรียกย่อว่า ศบค.ส่วนหน้า แก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมี พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์ ที่ปรึกษานายกฯ เป็น ผอ.ศูนย์ฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกก.กลาโหม เปิดเผยว่า ปลัดก.กลาโหม ประชุมร่วมกับทุกเหล่าทัพ ตร.และ กอ.รมน. เตรียมการสนับสนุน ศบค. ในการดูแลประชาชน เพื่อรับการเปิดประเทศ มอบให้กองทัพบก โดย กองทัพอากาศที่ 4 (ส่วนหน้า) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า

3. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, INN, ch7, sanook, thebangkokinsight

- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. เผยว่า อภ. ได้จัดจำหน่าย ATK ในราคาถูกยี่ห้อ novagen กว่า 2 ล้านชุด ผ่านร้านขายยาของ อภ. 8 สาขา เริ่มขาย 18 ต.ค. ราคาชุดละ 40 บาท จำกัด 1 คน ซื้อได้ 1 กล่อง หรือ 20 ชุด กล่องละ 800 บาท ขอให้มั่นใจว่า ATK ดังกล่าวแม้จะราคาถูก แต่คุณภาพได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของ ออย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- สปสช. ปรับแผนแจกชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด หลังประชาชนกลุ่มเสี่ยง ยังเข้าถึงระบบการกระจายชุดตรวจน้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โดย นำไปแจกในพื้นที่แบบเชิงรุกมากขึ้น ตามชุมชน ตลาด กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น คนขับรถสาธารณะ ผู้ค้าผู้ประกอบการ ร้านนวด ร้านทำผม เป็นต้น พร้อมให้ อสส. อสม. นำชุดตรวจ ATK ไปแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงถึงที่ตั้ง

4. หมอธีระไม่เห็นด้วยกับการขาย ATK และพิจารณาประเด็นเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุไม่เห็นด้วยกับการขายชุดตรวจ ATK โดยรัฐต้องจัดสรรให้ประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง และไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนประเด็นเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ หากเทียบเรื่องสถานการณ์

ระบาดแล้ว ไทยรุนแรงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน อัตราการตรวจพบว่าติดเชื้อก็สูงกว่า โดยมีอัตราการได้รับวัคซีนครบอยู่ระดับกลาง ๆ และปริมาณการตรวจคัดกรองอยู่ระดับกลางค่อนข้างต่ำ ดังนั้น หากเปิดประเทศ เหยียบคันเร่งท่องเที่ยว/กิจการ/กิจกรรม แล้วไม่เตรียมพร้อมและระวังให้ดี จะยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง

5. การขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนเนล 5, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, amarintv, infoquest, js100, pptvhd36, TNN, thebangkokinsight

- นพ.กิตติพงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่ 19 เม.ย.-16 ต.ค.64 มีประชาชนมาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตที่กรมควบคุมโรค 8,967 คน และภาพรวมในประเทศไทย 31,340 คน โดยระบบเดิมประชาชนต้องวอล์คอินและใช้เวลานานในการทำวัคซีนพาสปอร์ต สถาบันฯ จึงได้เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ผ่านแอปฯ "หมอพร้อม" ย้ำเอกสารที่ต้องเตรียม คือ 1.หนังสือเดินทาง 2.บัตรประชาชน และ 3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- จ.แพร่ พบชายวัย 57 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน SV เข็มแรกแค่ 1 วัน ญาติเผยมีโรคถุงลมโป่งพอง แต่ร่างกายแข็งแรง วอนหน่วยงานเยียวยา

7. ภาคเอกชนเสนอ ศบค. พิจารณาทemporary ล็อกกิจการค้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการคลายล็อกมาตรการของ ศบค. ครั้งล่าสุด ว่า เห็นด้วยกับการทยอยคลายล็อกมาตรการให้กับพื้นที่ และกิจการที่พร้อมเปิดให้บริการ แต่ยังไม่เห็นด้วยที่จะคลายล็อกส่วนที่เหลื่อมพร้อมกันในช่วงเดียวกัน หรือยกเลิกมาตรการทั้งหมดพร้อมกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. นี้ และบางส่วนต้องรอถึง 1 ธ.ค. นี้ ขอเสนอให้ใช้เวลาที่เหลือในเดือน ต.ค. พิจารณาทุก 7-15 วัน เพื่อทยอยคลายล็อกกิจการหรือมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว จนถึงยกเลิกเคอร์ฟิว ทยอยเปิดกิจกรรมที่ค้าง จากนั้นติดตามผล หากเกิดปัญหาจะได้เร่งแก้ไข เพราะเมื่อถึงเวลาเปิดประเทศจะเปิดได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

8. คืบหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสทูเดย์, สยามรัฐ, thestandard, topnews, sonhitalk, nationtv)

- ปลัด กทม. เผย เตรียมฉีดไฟเซอร์นักเรียน ม.ต้น 18-20 ต.ค. จ่อเปิดเรียนแบบ On-site พร้อมคุมเข้มป้องกันโควิด 19 ขณะที่นักเรียน ม.ปลายในสังกัดได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วร้อยละ 87

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ในเด็กนักเรียน สธ. แจ้งว่า เด็กชายที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอายุ 16-18 ปี สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ตามกำหนด ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 25 ต.ค.นี้ แต่เด็กชายอายุระหว่าง 12-15 ปี ที่ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกไปแล้ว ยังต้องรอผลการหาหรือของคณะกรรมการวิชาการในวันที่ 20 ต.ค.นี้ก่อน ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียที่สร้างความวิตกกังวลในขณะนี้

9. รายงานสถานการณ์ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, โพสทูเดย์, js100, amarintv, pptvhd36)

- จ.สุรินทร์ พบคลัสเตอร์ใหญ่โผล่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม พบผู้ติดเชื้อกว่า 91 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงจำนวนมาก ด้านผู้ว่าฯ สั่งปิดตลาด 7 วัน เร่งคุมการระบาด ค้นหาคลัสเตอร์เพิ่ม

- จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 519 ราย ยังคงน่าห่วง ส่วนการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ล่าสุดพบอย่างน้อย 50 ราย ทั้งหมดขถูกนำเข้ารับรักษาตัวแล้ว และยังมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่ม ทำให้สถานการณ์ภายใน รพ. อยู่ในภาวะวิกฤต ทุกแผนกต้องยกระดับการป้องกันขั้นสูงสุด ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ ห้ามเยี่ยมผู้ป่วย ให้ญาติเฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน

- จ.ปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นการระบาดระหว่างชุมชน จากการไปมาหาสู่ และอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก สาเหตุสำคัญคือประชาชนไม่รู้ตัวตัวเองติดเชื้อ จึงได้เปิดศูนย์ตรวจ ATK เชิงรุกให้กับประชาชน ทุกคนพื้นที่และแรงงานต่างด้าว

- จ.เชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อครั้งที่สองในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดเมืองใหม่ ที่อยู่ระหว่างกักตัว พบติดเชื้อเพิ่มอีก 172 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมในคลัสเตอร์นี้ 924 ราย

- จ.ยะลา ติดเชื้อเพิ่มอีก 730 คน ล่าสุด ศบค.ยะลา มีมติให้คุมเข้มผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม มีผล 18 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ โพสข้อความว่า รพ.ยะลา กำลังถูกจู่โจมทุกทาง 1.คิวรอ swab

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ยาวเหยียด 2.เปิดหน่วยรับ ATK+ จากบ้านเพิ่ม คนแห่กันมาแน่น 3.ลดห้องผ่าตัดลง เพื่อหมุนคนไป รพ.สนาม แต่ละวันมี case ที่ไม่ได้ผ่าตัดเกือบ 20 cases 4.ควรวรรณหอยผู้ป่วยปกติเพื่อดึงคนไปดูแลโควิด จนเตียงปกติล้น 5.คนไข้อาการหนักห้องฉุกเฉิน หาย ICU ไม่ได้ เพราะเต็มทุกที่ที่ เคสเตียงเตียง 4-5 ชม. ในขณะที่ case ส่งต่อจากชุมชนก็ส่งเข้ามาเรื่อย ๆ 6.จนท. lab covid ขึ้น เวรจนทรุดโทรม 8.หน่วยซักฟอก มีผ้า-ชุดคนไข้จาก รพ.หลัก-รพ.สนาม เยอะจนชุดคนไข้ไม่พอใช้ 9.case หนักใส่ท่อช่วย หายใจ มีเสียชีวิตเกือบทุกวัน จนโรงศพเริ่มขาดแคลน 10.จนท.ขึ้นเวร ควงเวร ออกหน่วยวัคซีน ออกหน่วย swab สอบสวนโรค แสบไม่ได้พัก มีจนท.บางส่วนติดเชื้อหรือโดนกัดตัว ขณะที่ ร้านน้ำชา ชาบู ตลาดคนยังแน่นใส่ mask ได้คาง เปิด mask คุยกัน ไม่เว้นระยะห่าง ปฏิเสธฉีดวัคซีน เราอาจรับมือภาวะนี้ไม่ได้นาน

10. สํารวจพบประชาชนไม่เห็นด้วยเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ

-สวนดุสิตโพล สํารวจพบประชาชนร้อยละ 59 ไม่เห็นด้วยเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ เพราะยังได้รับวัคซีนไม่ครบ หวั่นผู้ติดเชื้อ เพิ่ม ต้องล็อกดาวน์อีก ขณะที่ร้อยละ 40.41 ระบุ เห็นด้วย และยังพบว่ามีร้อยละ 60.10 มองว่าไทยยังไม่ถึงเวลาเปิดรับ นักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

11. แจงเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- องค์การเภสัชกรรมชี้แจงกรณีข่าวหน่วยงานเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 555 บาท ในขนาดความแรง 50 ไมโครกรัม ต่อโดส ว่า อภ. จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส ทั้งนี้ การรับวัคซีนจะเป็นไปตามหลักสากลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 40.14 เห็นด้วย

12. ยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผย ยาโมลนูพิราเวียร์ ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ ชี้ผู้ที่ทาน 400 หรือ 800 mg เข้า-เย็นไม่สามารถเพาะเชื้อขึ้นในวันที่ 5 หลังเริ่มทาน คาดเข้าไทยเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้

มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-นายกฯ ชื่นชมการฉีดวัคซีนของไทยมีพัฒนาการรวดเร็ว มั่นใจพร้อมเปิดประเทศอย่างปลอดภัยปลายปีนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว หลายภาคส่วนเริ่มมีการปลดล็อก ขยายช่วงเวลากำหนดให้บริการ ด้าน ก.การต่างประเทศ ร่วมกับกรมควบคุมโรค เร่งจัดทำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination Certification) วางแผนใช้ทดแทนการอนุมัติ Certification of Entry (COE) ให้ได้ภายในวันที่ 1 พ.ย. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เป็นสากล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (topnews)

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขัง ว่า กรมราชทัณฑ์ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้ต้องขังไปแล้ว 212,932 คน จากผู้ต้องขังทั้งหมด 284,190 คน ที่เหลืออีก 71,258 คน เป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่ต้องรอการฉีดวัคซีนหลังจากที่หายแล้ว 1-3 เดือน ส่วนวัคซีนเข็มที่สอง ฉีดให้กับผู้ต้องขังไปแล้ว 66,416 ราย โดยจะได้รับวัคซีนจากกรมควบคุมโรคอีก 226,040 โดส ภายในเดือน ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ. ในฐานะรองประธาน สคบ.ศธ. กล่าวว่า กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความเป็นอุทาหรณ์ หลังจากลูกวัย 12 ปี เรียนออนไลน์จนเส้นเลือดฝอยในตาแตก ขอตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนว่าสาเหตุแท้จริงเกิดจากอะไร โดย สพฐ. ร่วมกับกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต จัดแพทย์ให้ความรู้กับครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 แนะนำการเรียนควรแบ่งเวลา 20/20 คือ เรียน 20 นาที และพักสายตา 20 วินาที พร้อมแนะนำการออกกำลังกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย พร้อมจัดทำแอปฯ "HERO" ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-จนท.ตำรวจ สน.ลุมพินี เข้าจับกุมร้านอาหารย่านสุขุมวิทเปิดบริการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำกิจกรรมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ 116 คน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>บุรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thejournalistclub, bangkokbiznews, mcot, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปีมีประชากรทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการบริโภคยาสูบ ขณะที่อีก 890,000 คน เสียชีวิตเพราะสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 314,340 ราย คิดเป็น 73 % ในปี 2552 โดยกลุ่มโรคหลัก คือโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และปอดเรื้อรัง มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน คือการสูบบุหรี่ ซึ่งในปี 2550-2560 พบอัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 มีผู้เสียชีวิตที่มีประวัติสูบบุหรี่เพิ่ม 72,656 คน ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงมีจุดยืนเชิงนโยบายชัดเจนในการคุมมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในไทย และห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร. 1600</p>	
<p>กัญชง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยหลังจากการปลดล็อกกัญชงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อปลูก สกัดสาร และนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้มีผู้ขออนุญาตผลิต (ปลูก) เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตแล้ว 324 ราย เนื้อที่ 3,250 ไร่ และอยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 127 ราย และขออนุญาตเพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ได้รับอนุญาตแล้ว 34 ราย และอยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 11 ราย สำหรับในส่วนของการนำเข้า มีผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง 86 ราย จำนวน 6,179,304 เมล็ด มูลค่า 926,895,600 บาท ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ทั้งนี้ ออย.พร้อมส่งเสริมกัญชงให้เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพร้อมสนับสนุนให้มีการแปรรูปเพื่อส่งออกนารายได้เข้าประเทศ</p>	
<p>เนื้องอกสมอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เนื้องอกสมอง คือ เนื้อเยื่อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ภายในสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นกับชนิด ขนาด และตำแหน่งที่เกิด เช่น มีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการชัก มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด การได้ยิน การมองเห็น ความจำ และหากเนื้องอกนั้นมีขนาดใหญ่ หรือเพิ่มแรงดันในสมองกดเบียดรังเยื่อหุ้มสมอง อาจจะทำให้มีอาการปวดหัว อาเจียนพุ่งได้ สาเหตุของเนื้องอกในสมองแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ อาจเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม แนวทางการรักษาเนื้องอกสมองในปัจจุบันมีอยู่ 3 วิธีหลัก คือ การผ่าตัด ฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งแพทย์จะเลือกแนวทางที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย หากมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทดังกล่าวข้างต้น ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาอย่างทันท่วงที</p>	
<p>โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, bangkok-today, bizfocusmagazine, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>-สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก "ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง" EP.13 ตอน "โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม" ในวันที่ 25 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุนันท์ บุณยรัตเวช ผู้ช่วยวิชาการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ และนพ.โกวิท คัมภีรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและพญ.แพรมมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับปัญหา สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ (WWW.DST.OR.TH)</p>	